



## บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๗/

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/๙๕

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย/รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเลี่ยน บัวจุม)/  
ที่ปรึกษาอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ มนเทียรอาสน์)/  
ผู้อำนวยการกองแผนงาน

ตามที่ที่ปรึกษาอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ มนเทียรอาสน์) ได้รายงานความก้าวหน้าโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ซึ่งการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว ได้มีการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ และกราบทูลรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน ต่อ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี อย่างต่อเนื่อง ดังนี้

๑. เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ อธิการบดี พร้อมด้วย รองอธิการบดี (อาจารย์รชฎ เชื้อวิโรจน์) และ ที่ปรึกษาอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ มนเทียรอาสน์) เข้าร่วมประชุมถวายนายราชกรณราชจังหวัดเชียงใหม่คือนายกฤษณ์ ธนาวานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ขอพระราชทานกราบทูลรายงานความก้าวหน้าต่อ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ ณ พระตำหนักทิพย์พิมาน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ว่าการดำเนินงานศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด ของจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับความร่วมมือและประสานงานอย่างใกล้ชิดกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการร่วมมือกันในการพิจารณาจัดสรรพื้นที่ ในส่วนที่เป็นพื้นที่สำนักฟาร์ม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่สามารถเชื่อมโยงและบูรณาการร่วมกับการดำเนินงานโครงการจัดตั้ง คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

๒. คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ในการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ พระตำหนักทิพย์พิมาน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ในการดังกล่าว อธิการบดีได้มอบหมายให้ รองอธิการบดี (อาจารย์รชฎ เชื้อวิโรจน์) และ ที่ปรึกษาอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ มนเทียรอาสน์) เข้าร่วมประชุม ซึ่งนายกฤษณ์ ธนาวานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ขอพระราชทานกราบทูลรายงาน

ความก้าวหน้าว่า สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้อนุมัติให้จังหวัดเชียงใหม่ใช้พื้นที่บริเวณสำนักฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่กรมส่งเสริมสหกรณ์อนุญาตให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ใช้ที่ดินในเขตนิคมสหกรณ์พร้าว เพื่อวัตถุประสงค์การขยายงานการเรียนการสอน และการวิจัยของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน ๔๕ ไร่ เพื่อดำเนินการจัดสร้างศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดโดยพื้นที่ไม่เกิน ๓๕ ไร่ และจัดสร้างโรงพยาบาลสัตว์ อาคารสำนักงานและประชาสัมพันธ์ อาคารจำหน่ายอาหาร อาคารจำหน่ายของที่ระลึก อาคารพิพิธภัณฑ์และการแสดงของสัตว์ พื้นที่ไม่เกิน ๑๐ ไร่ ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันสำรวจพื้นที่บริเวณป่าสำนักฟาร์ม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อไม่ให้เกิดความขัดข้องและความชัดเจนเรื่องของแนวเขต ในส่วนของงบประมาณ จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดทำข้อเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้กรอบการพัฒนาภาคเหนือ เป็นค่าก่อสร้างศูนย์พักพิงสัตว์ งบประมาณจำนวน ๒๓๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งได้มีหนังสือแจ้งไปยังกรมปศุสัตว์และสำนักงบประมาณแล้ว

๓. การประชุมร่วมระหว่างตัวแทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ ได้มีการหารือในวาระสืบเนื่อง ดังนี้

๓.๑ พิจารณาแนวเขตพื้นที่ที่จะใช้ก่อสร้างศูนย์พักพิงสัตว์และโรงพยาบาลสัตว์ โดยมีหน่วยงานร่วมพิจารณาดังนี้ ผู้แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ และผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์พร้าว

๓.๒ จากการตรวจสอบพื้นที่สำหรับจัดตั้งโรงพยาบาลสัตว์จำนวน ๑๐ ไร่ จากการตรวจสอบแนวเขตพบว่า สามารถใช้พื้นที่ดังกล่าวนี้ได้ โดยไม่ได้รุกล้ำเขตพื้นที่ป่าสงวนหรือเขตอุทยานแห่งชาติ

๓.๓ พื้นที่สำหรับจัดตั้งศูนย์พักพิงสัตว์ จำนวน ๔๕ ไร่ จากการตรวจสอบเบื้องต้นร่วมกันในพิกัดภาพถ่ายดาวเทียม พบว่า ยังมีความคลาดเคลื่อนไม่ตรงกันในแนวเขตกันแบ่งพื้นที่ป่าอุทยานแห่งชาติศรีล้านนา ที่ประกาศโดยกรมป่าไม้ และเส้นกันแบ่งพื้นที่ระหว่างเขตป่าไม้กับพื้นที่ทำประโยชน์ที่ประกาศโดยนิคมสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ รายละเอียดตามภาพถ่ายดาวเทียมที่แนบ ซึ่งที่ประชุมจึงยังไม่สามารถหาข้อสรุปในทางกฎหมายในระหว่างการประชุมได้ จึงมีความเห็นร่วมกันให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ทำหนังสือมายังนิคมสหกรณ์พร้าว เพื่อขอทราบเลขพิกัดหมุดหลักฐานที่ดินทั้งหมดที่อนุญาตให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ใช้ประโยชน์ทางด้านการเรียนการสอน การวิจัย บริการวิชาการ อุทยานเกษตร และฟาร์มมหาวิทยาลัย หลังจากนั้นให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ทำหนังสือแจ้งเลขพิกัดหมุดที่ดินดังกล่าวนี้มายังกรมป่าไม้ เพื่อขอตรวจสอบแนวเขตที่ดินของนิคมสหกรณ์พร้าว และแนวเขตของกรมป่าไม้ว่ามีการทับซ้อนกันจริงหรือไม่ต่อไปอีกครั้ง อนึ่ง ส่วนแนวทางข้อสรุปการพิจารณาแนวเขต

ที่ดินระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมป่าไม้ นั้น ที่ประชุมพิจารณาแล้วว่า ควรให้ผู้บริหารระดับนโยบายของแต่ละหน่วยงาน และผู้มีอำนาจวินิจฉัยในเกณฑ์ปฏิบัติในแนวเขตที่ดินอีกต่อไป และที่ประชุมยังได้เสนอแนวทางการพิจารณาหาที่ดินอื่นในอำเภอพร้าว ในบริเวณข้างเคียงเพิ่มเติม เพื่อเป็นทางเลือกสำรองใหม่ของจังหวัดเชียงใหม่ ในการจัดตั้งศูนย์พักพิงสัตว์จังหวัดเชียงใหม่

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑ รับทราบ และมีมติให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ ทั้งนี้ มีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ ดังนี้

๑. การดำเนินโครงการต้องเป็นไปอย่างรอบคอบ รัดกุม โดยคำขอของงบประมาณในการดำเนินโครงการฯ ต้องเชื่อมโยงกับพระราชปณิธานของพระองค์ท่านด้วย
๒. การบริหารจัดการพื้นที่ในการจัดตั้งโครงการฯ เพื่อให้ประหยัดพื้นที่เห็นควรพิจารณาการใช้พื้นที่ในรูปแบบแนวตั้ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร คิริโกดากิจ)

รองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ